

MISSISSAUGA

ONTARIO, CANADA



Đôi nét về thành phố

Mississauga là thành phố lớn thứ sáu tại Canada, thuộc miền tây Toronto, tỉnh bang Ontario. Đây là vùng ngoại ô tự quản lớn nhất tại Bắc Mỹ. Liên hiệp Vương quốc Anh đã mua thành phố này vào năm 1805 và hợp thức hóa vào năm 1974. Mississauga đã kết nghĩa với thành phố Keriya, Nhật Bản.

Với bảy đường cao tốc chính đi qua thành phố, Mississauga mang đến cho du khách sự nhanh chóng và tiện lợi trong việc di chuyển tới những địa điểm chính ở Canada và Mỹ. Thêm vào đó, sân bay quốc tế Toronto Pearson, nơi nhộn nhịp nhất ở Canada, chiếm một vùng rộng lớn tại đây. Mississauga đã mở rộng gấp đôi vào những năm cuối của hai thập kỷ trước.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng Mississauga thuộc vùng ngoại ô của Toronto và hai vùng đô thị của thành phố này nối liền nhau. Khi Toronto tiếp tục phát triển kinh tế, Mississauga theo đuổi chính sách phát triển các chung cư và căn hộ cao cấp, duy trì mật độ nhà đất thưa để thu hút những người đã mệt mỏi với cuộc sống phố thị. Trong lúc đó, các doanh nghiệp cũng đã thấy được nhiều điều thuận lợi từ Mississauga như: thuế thấp, tiện lợi trong việc lựa chọn các phương tiện di chuyển như hàng không, đường sắt, đường bộ, gần Toronto và hơn hết là sự dồi dào về quỹ đất đai. Nhờ vậy miền đất này đã trở thành niềm mong ước của rất nhiều người. Thành phố này không có nợ công và cũng đã không vay bất kỳ một khoản nào từ 1978.

Mississauga có diện tích 288.42 km², với 13 km đường ven bờ hồ Ontario. Miền tây Mississauga nằm bên vùng Oakville và Milton, phía bắc giáp Brampton, phía đông là Toronto và phía nam là hồ Ontario.

Dòng sông Credit đi qua Mississauga chia thành phố thành hai phần rồi đổ vào hồ Ontario. Đây là nơi cư trú của dân bản xứ trước khi người châu Âu đặt chân đến nơi đây. Khu vực này đang được bảo vệ bởi Hội đồng Bảo tồn Thung lũng Credit.

Vào năm 2006, Mississauga có khoảng 695,000 dân, tăng 150,000 so với thập kỷ trước. Với hơn 40% cư dân có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh, hơn 30% người dân Mississauga nói nhiều hơn 1 ngôn ngữ.

Kinh tế

Mississauga mang lại môi trường lý tưởng cho các mô hình kinh doanh nhỏ. Nhiều nhà đầu tư đã xây dựng nơi lưu trú quy mô nhỏ nhưng nhiều tiện ích nhằm đáp ứng dịch vụ phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ. Sự ổn định kinh tế của Mississauga được tăng cường bởi hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ này. Phần lớn các công ty có ít hơn 50 nhân viên. Mississauga còn là bản doanh của hơn 18,000 công ty, từ trụ sở chính các tập đoàn, các văn phòng đại diện cho đến các doanh nghiệp bán lẻ, bao gồm 50 công ty trong danh sách Canada's Fortune 500.

Dân số

Vào năm 2006, Mississauga có khoảng 695,000 dân, tăng 150,000 so với thập kỷ trước. Với hơn 40% cư dân có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh, hơn 30% người dân Mississauga nói nhiều hơn 1 ngôn ngữ.

Giáo dục

Hiện nay, với mức sinh hoạt phí hợp lý và cộng đồng người Việt khá nhiều ở Mississauga, nhu cầu học tập và sinh sống dài lâu tăng nhiều so với trước đây. Vì lẽ đó, Công Ty HKPS Edu đã hợp tác với nhiều trường học uy tín tại thành phố này đáp ứng được nhu cầu của các bạn sinh viên Việt Nam muốn theo học ở thành phố này. Chúng tôi xin giới thiệu hệ thống trường để các bạn tham khảo như sau:

Sở giáo dục quận Peel: cung cấp các chương trình từ bậc mẫu giáo cho tới lớp 12 với hơn 230 trường. Sở giáo dục này tuyển dụng hơn 15,000 nhân viên chính thức và cũng là nhà tuyển dụng lớn nhất tại khu vực này. Vào năm 2012, sở giáo dục Peel trở thành sở giáo dục lớn thứ 2 tại Canada.

Trường Cao đẳng Sheridan: là một học viện bách khoa tại Ontario với hơn 18,000 sinh viên chính thức và 35,000 học viên tham gia các chương trình giáo dục thường xuyên. Được thành lập vào năm 1967, trường giảng dạy các chuyên ngành về hội họa, đồ họa, nhạc kịch, phim ảnh và dựng hình, kinh doanh, tin học ứng dụng, khoa học kỹ thuật, cộng đồng học, nghiên cứu đại cương. Trường có các khu học xá tại Oak Ville, Brampton và Mississauga.

HKPS EDU – HOÀNG KIM PHÁT

Website: www.hkpsedu.com Email: info@hkpsedu.com Facebook: www.facebook.com/hkpscompany

TP. HỒ CHÍ MINH

57-59 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM - Tầng 2, P.203, Vietnam Business Center

Tel: 08 38 214 901 Mobile: 0938 457 499

ĐÀ NẴNG

57 Nguyễn Du, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tel: 0511 38 38 099 Mobile: 0905 756 099



Overseas Study Consultancy
